



คำสั่งคณะกรรมการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ที่ ๒๕๖ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ ส+ คณะกรรมการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่ คณะกรรมการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการดำเนินการกิจกรรม ๕ ส+ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิตในสถานที่ทำงาน นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการกิจกรรม ๕ ส+ คณะกรรมการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ ส+ คณะกรรมการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

คณบดีคณะกรรมการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และหารายได้	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	กรรมการ
หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม	กรรมการ
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม	กรรมการ
หัวหน้างานบริหารและวางแผน	กรรมการ

/หัวหน้างาน...

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสิริอร ตระกูลเมธี	ผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม ๕ ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  
๒. กำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม ๕ ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒. คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ ส+

นางสาวฉวีผิยะ	หัตถ์ยี่	ประธานกรรมการ
นายกฤษฎา	คงพูน	กรรมการ
นางสาวนุชจิเรศ	แก้วสกุล	กรรมการ
นางสาวกุลนิดา	แย้มทิม	กรรมการ
นายวิมล	บุญรอด	กรรมการ
นายจักรพงษ์	จิตต์จำนงค์	กรรมการ
นายณัฐวุฒิ	สุภารัตน์	กรรมการ
นายอนุกุล	นันทพุด	กรรมการ
นางรุ่งนภา	แก้วนวล	กรรมการ
นางสาวสิริอร	ตระกูลเมธี	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. ตรวจติดตามกิจกรรม ๕ ส+ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
๒. จัดทำรายงานผลและแจ้งผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ ส+ ไปยังหัวหน้าหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้มอบหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์)  
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี